

Số: 1311/BC-UBND

Đức Hợp, ngày 23 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã năm 2024

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND XÃ

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2020-2025. Ủy ban nhân dân xã đã xác định, nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo, điều hành là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu; thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. Kịp thời chỉ đạo thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và Đảng bộ xã; các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND – UBND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. Bám sát các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng ủy và Nghị quyết các kì họp của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. UBND xã đã triển khai quyết liệt về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Tổ chức thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện và Nghị quyết Đảng ủy, HĐND xã:

Theo Chương trình kỳ họp, Ủy ban nhân dân xã đã gửi đại biểu Hội đồng nhân dân xã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Báo cáo này tập trung kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân xã về triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và những định hướng nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành năm 2025:

Ủy ban nhân dân xã đã thể chế hóa các nghị quyết của Đảng ủy- HDND xã để thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2024 và chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới và các chỉ tiêu kinh tế. Trong quá trình thực hiện, UBND xã thường xuyên đôn đốc các bộ phận, các đơn vị thôn xóm, trường học, trạm y tế xã nghiêm túc thực hiện.

Ủy ban Nhân dân xã đã thành lập các tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện cải cách hành chính, điều tra hộ nghèo, điều tra lao động việc làm, phổ cập giáo dục, điều tra dân số và nhà ở giữa kì ...

Chỉ đạo có hiệu quả sản xuất nông nghiệp: tuy có ảnh hưởng bởi dịch bệnh và thời tiết, bão, lũ, song tận dụng phát huy tối đa về nguồn lực đặc biệt là lĩnh vực

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại và lĩnh vực chăn nuôi, do đó giá trị kinh tế địa phương duy trì ở mức trung bình khá.

Tổng giá trị thu nhập từ kinh tế trong năm 2024 ước đạt 432 tỷ 480 triệu đồng. (số liệu đã được làm tròn) Trong đó:

Thu nhập từ Nông nghiệp ước đạt 119 tỷ 363 triệu, đạt 23,05 %

Thu nhập từ CN-TTCN, xây dựng 188 tỷ 734 triệu, đạt 36,45%

Dịch vụ thương mại 194 tỷ 783 triệu đạt 37,61%

Thu ngân sách địa phương 14,9 tỷ đạt 13,06% so với Kế hoạch

Bình quân lương thực đạt 650 kg/người/năm (giá trị quy thóc)

Tổng giá trị thu nhập bình quân một người ước đạt 58,8 triệu đồng năm giảm 10,2 triệu đồng so với năm 2023

Thực hiện chương trình XDNTM: chú trọng công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức của nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đã huy động được nguồn lực khá lớn từ ngân sách cấp trên và sự đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông nông thôn và đường giao thông nội đồng.

Trong năm 2024 đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 02 tuyến đường trục xã và 8 tuyến đường nội đồng (Tuyến đường giao thông từ Cầu sông Tân Hưng về đến dốc Đê 378; Tuyến đường từ Nhà Văn hóa xã đến Ngõ Ông Thiện đội 8 thôn Đức Trung; tuyến đường nội đồng khu vực Đồng Quan 03 tuyến, đồng Voi 02 tuyến, Đồng thỏ 01 tuyến, cửa Đình đồng hạ 01 tuyến, nhà Cá 01 tuyến)

Tiếp tục củng cố đầu tư xây dựng hoàn thiện các công trình đang xây dựng đưa vào sử dụng các công trình sau:

Xây mới Nhà văn hóa và công trình phụ trợ thôn Đức An

Xây dựng khu nhà chức năng 12 phòng học trường THCS

Xây dựng tuyến đường từ công ty Thành phát đến dốc vào thôn Đức Ninh (Đang trong quá trình thi công)

Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện công trình xây dựng Nhà Văn hóa và các hạng mục phụ trợ thôn Đức Trung và 05 tuyến đường, trong đó 01 đường bao bồi và 04 tuyến đường nội đồng (Tuyến đê bồi từ ngõ ông Toán đến nhà ông Tranh thôn Đức Phú; Tuyến đường nội đồng xứ đồng Voi, đồng Thỏ; Tuyến Từ cạnh ông Tấu thôn Đức Ninh đến ông Ngọt thôn Đức Phú; Tuyến từ cửa đậu đến hết nghĩa trang Đông Khu)

Chỉ đạo đồng bộ công tác Xây dựng cơ bản, tập trung bố trí vốn cho các công trình theo thứ tự ưu tiên; đối với lĩnh vực đầu tư kiên quyết chỉ đạo thực hiện đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ. Việc rà soát, điều chỉnh các công trình thực hiện đúng theo chỉ đạo của UBND huyện không để xảy ra nợ đọng lớn, trong xây

dựng cơ bản. Xử lý nghiêm các đơn vị thi công vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản.

Tiếp tục thực hiện tốt việc rà soát cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý các trường hợp vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai. Tập trung chỉ đạo kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường.

Quá trình điều hành ngân sách: bám sát theo dự toán, quan tâm công tác thu ngân sách, chi ngân sách theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chi tiêu đúng chế độ tài chính quy định, đảm bảo các hoạt động của bộ máy, ưu tiên cho công tác chính sách xã hội.

Các chính sách an sinh xã hội: Thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm nghèo. Triển khai thực hiện tốt chính sách trợ giúp cho các đối tượng bảo trợ xã hội; bảo hiểm y tế đối với người nghèo, chính sách vay vốn đối với học sinh, sinh viên; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình thương binh, liệt sỹ nhân kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sỹ; tích cực hưởng ứng phong trào ngày vì người nghèo.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao: Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, giáo dục, dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ em, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ động trong công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư: Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư luôn được quan tâm chú trọng, kịp thời giải quyết các kiến nghị, đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. Công tác An ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, các lực lượng công an, quân sự duy trì tốt chế độ trực, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ. Nắm và rà soát quân nhân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

Chỉ đạo công tác xây dựng chính quyền, dân chủ cơ sở:

Thực hiện Luật dân chủ cơ sở năm 2022. UBND xã đã phối hợp với UBMTTQ xã tổ chức bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2024-2027 tại hội nghị cộng đồng dân cư, cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp 6/6 đồng chí tham gia ứng cử đều trúng cử và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, trong công tác bầu cử không có khiếu kiện gì liên quan đến kết quả bầu cử. Tỷ lệ nhân dân tham gia bầu cử đều đạt từ 60% trở lên; Người trúng cử cao nhất đạt 81,5%; người trúng cử thấp nhất đạt 61,5%;

Chỉ đạo các thôn thực hiện bố trí sắp xếp phó trưởng thôn nhiệm kỳ 2024-2027

2. Thực hiện quy chế làm việc của UBND xã.

Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện hàng tháng, hàng quý và kế hoạch cả năm, trên cơ sở đó tổ chức chỉ đạo thực hiện, duy trì tổ chức định kỳ các cuộc họp giao ban, hội nghị; sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ đã đề ra có sự tham gia của

MTTQ xã, các cơ quan, các tổ chức đoàn thể cấp xã.... Lãnh đạo UBND xã đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, nắm bắt tình hình, phân tích rõ những hạn chế trong từng lĩnh vực, khẩn trương đề ra các giải pháp chỉ đạo điều hành sát thực tế. Công tác huy động các nguồn lực đầu tư được quan tâm chú trọng, UBND xã thường xuyên báo cáo, làm việc với UBND huyện, các phòng, ban, tranh thủ sự giúp đỡ để xin chủ trương thực hiện, đồng thời bố trí kinh phí để triển khai các công trình góp phần quan trọng trong việc đầu tư tạo tiền đề cho hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 theo Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đề ra.

Trong năm, UBND xã đã đẩy mạnh việc phân cấp lãnh đạo, giao nhiệm vụ trực tiếp cho cấp phó và các bộ phận công chức; tập trung chỉ đạo, cải tiến lề lối làm việc, thường xuyên tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với người dân để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để đề ra biện pháp tháo gỡ; UBND xã đã phân công đồng chí Chủ tịch, PCT UBND, các ủy viên UBND phụ trách các lĩnh vực công tác theo đúng thẩm quyền, có sự phối hợp, thống nhất thông qua trao đổi công tác, giao ban hàng tháng.

3. Về cải tiến lề lối làm việc của UBND xã.

Tập trung chỉ đạo, điều hành cán bộ, công chức UBND xã thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, nâng cao năng lực và vai trò tham mưu, đề xuất của các bộ phận công chức, các đồng chí trưởng thôn. Việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị triển khai nhiệm vụ, giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định, có sự phân công nhiệm vụ cho các bộ phận chuẩn bị nội dung và được tiến hành khi thực sự cần thiết để nghe ý kiến tham mưu, đề xuất của cán bộ, công chức và ý kiến đề xuất của các đồng chí trưởng thôn, để có đủ thông tin trước khi quyết định xử lý vụ việc theo đúng thẩm quyền, quản lý điều hành công việc một cách linh hoạt, quan tâm và chú trọng đến kết quả công việc.

4. Mối quan hệ với UBND huyện, các phòng ban cấp huyện:

Ủy ban Nhân dân xã thực hiện báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của cấp trên theo đúng thời gian và nội dung quy định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chủ động báo cáo và xin ý kiến của UBND huyện, các phòng ban, trình Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện với những vấn đề vượt quá thẩm quyền để được chỉ đạo xử lý.

Đối với các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội: Xây dựng quy chế phối hợp làm việc với MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể, đề nghị MTTQ xã và các tổ chức đoàn thể động viên các đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng chính quyền, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, bài trừ các tệ nạn xã hội và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội và các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã đạt kết quả. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KTXH.

5. Về ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND xã.

Tính đến ngày 30/11/2024, Ủy ban Nhân dân xã tổ chức ban hành 843 văn bản, (trong đó: *Quyết định cá biệt: 348, Công văn: 75, Tờ trình: 109, báo cáo: 199, thông báo: 50, kế hoạch: 60, kết luận của Chủ tịch UBND: 01, phương án: 01*), các văn bản ban hành đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Đã tiếp nhận và tiến hành xử lý 2082 văn bản của các cấp, các ngành gửi đến đơn vị qua hệ thống quản lý văn bản và đường bưu điện. Qua đó, đã chỉ đạo, triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết của cấp trên và giải quyết được những kiến nghị đề xuất của cấp xã và các cơ quan ban ngành trên địa bàn xã.

Năm 2024 các hoạt động văn hóa - xã hội được đẩy mạnh, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Trong quá trình điều hành, UBND xã đã tuân thủ theo đúng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế đã đề ra, đảm bảo chức năng, quyền hạn của cơ quan hành chính nhà nước cấp xã.

II. NHỮNG TỒN TẠI:

1. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt theo kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn nhất là phát triển các mô hình kinh tế, xây dựng mô hình cánh đồng có diện tích lớn hiệu quả thấp, chưa có tác dụng nhân rộng, tổng đàn gia súc có chiều hướng giảm đặc biệt đàn bò thịt.

2. Kết quả xây dựng nông thôn mới tuy đã có nhiều cố gắng, nỗ lực nhưng vẫn còn nhiều hạn chế chưa hoàn thành kế hoạch, một số khối lượng công việc chưa đạt kế hoạch đề ra, nhất là kết quả xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu không đạt chỉ tiêu đăng ký. Nhiều tiêu chí đạt chưa thật bền vững, cần phải tiếp tục bổ sung trong thời gian tới. Sự vào cuộc của người dân chưa đồng đều, chưa toàn diện, chưa tạo được phong trào sâu rộng trong xây dựng nông thôn mới. Việc góp công góp của trong xây dựng nông thôn mới ở một số thôn còn hạn chế.

3. Công tác quản lý thu ở một số lĩnh vực còn nhiều khó khăn như: việc thu thuế phi nông nghiệp chưa cao, đạt tỉ lệ còn thấp, nhiều hộ mua bán trao đổi chưa sang tên để nộp thuế.

4. Công tác cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiến độ chậm, chưa hoàn thành kế hoạch đề ra.

5. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở một số thôn chưa thực hiện tốt, cục bộ, chưa tạo được nét văn hóa riêng trong sinh hoạt cộng đồng. Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước chưa thực đi vào chiều sâu, chưa kịp thời, tính chính trị và tính thời sự chưa cao. Công tác tuyên truyền phổ biến Luật Dân chủ cơ sở năm 2023 và Nghị định 59/2023 về thực hiện luật Dân chủ cơ sở đến với quần chúng nhân dân còn hạn chế.

6. Cải cách hành chính mặc dù được tập trung chỉ đạo nhưng một số mặt, lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

7. Công tác đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn còn nhiều hạn chế, nhiều hộ kinh doanh lấn chiếm hành lang, lòng lề đường làm chỗ bày bán hàng gây cản trở giao thông, đặc biệt những giờ cao điểm.

8. Công tác quản lý quân số trong độ tuổi khám nghĩa vụ gặp nhiều khó khăn, chất lượng khám tuyển đạt thấp.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRONG NĂM 2025

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm giải pháp tăng trưởng kinh tế, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2024

Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện tốt chương trình, kế hoạch, theo chỉ tiêu Nghị quyết của BCH Đảng bộ, HĐND xã giao.

Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Rà soát các danh mục đầu tư, ưu tiên vốn đối với các công trình đã hoàn thành để phát huy hiệu quả sử dụng vốn. Đẩy mạnh tiến độ thi công, giải ngân nguồn vốn và quyết toán hoàn thành các công trình, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa trong xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới.

Thực hiện các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển.

Thực hiện có hiệu quả chương trình XD nông thôn mới, đặt biệt quan tâm chú trọng việc xây dựng các Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

2. Tạo sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội:

Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất các trường học và giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục.

Thực hiện tốt chương trình chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tăng cường phòng chống dịch bệnh, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy mạnh công tác dân số và phát triển, chăm sóc và bảo vệ trẻ em và các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công.

3. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội:

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện. Kết hợp chặt chẽ phát triển KT-XH với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chủ động phát hiện, ngăn chặn âm mưu chống phá, gây rối, kiên quyết giữ vững

an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn. Triển khai các biện pháp trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, tiếp tục làm tốt kiểm chế tai nạn giao thông.

Chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong năm 2025, đảm bảo hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.

Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

4. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng cơ sở chính quyền vững mạnh, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng:

Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước; thực hiện, áp dụng có hiệu quả bộ thủ tục hành chính cấp xã. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động, sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử; tăng cường sử dụng số hoá và văn bản điện tử trong điều hành, giải quyết công việc.

Chú trọng thực hiện các biện pháp phòng ngừa, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc vi phạm. Tăng cường công tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, phát huy dân chủ cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền.

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã Đức Hợp năm 2024 và nhiệm vụ giải pháp năm 2025 báo cáo kì họp thứ Mười ba HĐND xã nhiệm kì 2021-2026.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy- HĐND;
- Lãnh đạo UBND;
- Đại biểu HĐND;
- Lưu: VP.VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Thị Thanh Hoa